



ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/วท๓๕๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม Coding ด้วยอากาศยาน “โดรน” ของผู้เรียนในโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ลิงก์ และ QR Code สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำแนกรายเขตพื้นที่ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนโยบายส่งเสริมความสามารถให้เด็กและเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม Coding ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาทางความคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การรู้ลำดับขั้นตอน และการคิดสร้างสรรค์รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม ให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมทรูชา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการบินให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา-เขต ๑ ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้แก่โรงเรียนในสังกัดของท่าน และดำเนินการส่งรายชื่อโรงเรียน และรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ผ่านลิงก์ <https://bit.ly/3zfXdxp> ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมขอความอนุเคราะห์ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเกศรินทร์ ชูหมื่นไวย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฎิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐๗๓-๒๑๑๗๐๗ ต่อ ๒ โทรสาร. ๐๗๓-๒๑๓๕๑๙

(ศน.รสุคนธ์ ๐๘๐๕๔๒๘๒๙๕)

“เรียนดี มีความสุข”